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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2/2562  ครั้งที่ 1    

วันพฤหัสบดีที่  20  เดือนมิถุนายน  2562  เวลา 09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ 

ผู้มาประชุม 
ล าดับที ่ ชื่อ -สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 พันโทบุญส่ง  สังข์สุข ประธานสภา อบต.บ้านหม้อ พ.ท. บุญส่ง  สังข์สุข  
2 นายอรรถสูตร   สุขไตรรัตน์ รองประธานสภา อบต.บ้านหม้อ อรรถสูตร    สุขไตรรัตน์  
3 นายนิรันดร์    เกษตรพูนสุข สมาชิกสภา หมู่ที่  1 นิรันดร์    เกษตรพูนสุข  
4 นายบุญฤกษ์   ม่วงไหมทอง สมาชิกสภา หมู่ที่  2 บุญฤกษ์  ม่วงไหมทอง  
5 นายสมพิศ      ม่วงไหมทอง สมาชิกสภา หมู่ที่  2 สมพิศ    ม่วงไหมทอง  
6 นายมานะ   นวมพะเนียด สมาชิกสภา หมู่ที่  3 มานะ   นวมพะเนียด  
7 นายทัน   ศรีอินทร์ สมาชิกสภา หมู่ที่  5 ทัน  ศรีอินทร์  
8 นายกิติชัย   สนสด สมาชิกสภา หมู่ที่  5 กิติชัย  สนสด  
9 นางวิไลวรรณ    ชมชูชื่น สมาชิกสภา หมู่ที่  6 วิไลวรรณ  ชมชูชื่น  

10 นายปกรณ์    คล้ายเพ็ชร เลขานุการสภา อบต.บ้านหม้อ ปกรณ์   คล้ายเพ็ชร  
 
   
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ -สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายธีรศักดิ์  พานิชวิทย์ นายก อบต.บ้านหม้อ ธีรศักดิ์  พานิชวิทย์  
2 นางสุภาภร  จิราณิชชกุล รองนายก อบต.บ้านหม้อ สุภาภร  จิราณิชชกุล  
3 นายสอย  ปานแก้ว รองนายก อบต.บ้านหม้อ สอย  ปานแก้ว  
4 นายจ าลอง  สุขอร่าม เลขานุการนายก อบต.บ้านหม้อ จ าลอง  สุขอร่าม  
5 นางพรรณี  สมบูรณ์ นักวิชาการเงินและบัญชชี านาญการ พรรณ๊  สมบูรณ์  
6 นางสาวราตรี  จุลบุตร หัวหน้าส านักปลัด ราตรี  จุลบุตร  
7 นายชินวัตร  ชาวดง ผู้อ านวยการกองช่าง ชินวัตร  ชาวดง  
8 นางสาวบุษรินทร์  หนังสือ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม บุษรินทร์  หนังสือ  
9 นางสาวกฤษณา  เหล็งบ ารุง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กฤษณา  เหล็งบ ารุง  

10 นายสุเมธ  กรองก าธร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สุเมธ  กรองก าธร  
11 นางสาวอัธยา  ชูเหม นักวิชาการสาธารณสุข อัธยา  ชูเหม  
12 นางสาวภัทรวดี  ช้างเพรียวงาม พนักงานจ้างทั่วไป ภัทรวดี  ช้างเพรียวงาม  
13 นางสาวอรุโณทัย  องคเรียน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ อรุโณทัย  องคเรียน  

 

เริ่มประชุม เวลา  09.3๐  น. 
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  เมื่อสมาชิกทุกท่านมาพร้อมกัน นายปกรณ์  คล้ายเพ็ชร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านหม้อ  ท าหน้าที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ  ได้เชิญสมาชิกสภาฯ เข้าห้องประชุม 
พร้อมแจ้งใหร้องประธานสภาฯ  ด าเนินการเปิดประชุมตามวาระ  ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  1   ประธานแจ้งให้ทราบ 
ประธานสภาฯ (พันโทบุญส่ง  สังข์สุข) - สวัสดีท่านสมาชิกสภา อบต.บ้านหม้อและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน       

ในวันนี้ เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ  สมัยวิสามัญ สมัยที่  2            
ประจ าปี ๒๕62  วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน ๒๕62  ในวาระนี้มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
คือ เนื่องจากอาการป่วยของกระผมยังไม่หายดี ดังนั้นในการประชุมครั้งนี้ กระผมขออนุญาต
มอบหมายให้ นายอรรถสูตร  สุขไตรรัตน์  รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ 
ครับ 

ที่ประชุมสภาฯ  -  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี   2   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร  สุขไตรรัตน์)  - ในวาระนี้เป็นการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ในการ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 
กุมภาพันธ์  ๒๕62  ตามท่ีได้แจกให้กับท่านสมาชิกสภาฯ ไปแล้วนั้น ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน
ตรวจสอบหากมีสิ่งอ่ืนใดที่ต้องการแก้ไขเพ่ิมเติม กรุณาชี้แจงเลยครับ ขอเชิญ 

ที่ประชุมสภาฯ  -  ไม่มีข้อแก้ไขเพ่ิมเติม 

รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร  สุขไตรรัตน์)  -  เมื่อที่ประชุมสภาฯ ไม่มีข้อแก้ไขเพ่ิมเติม  จึงขอมติในการ
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วต่อไป 

ที่ประชุมสภาฯ  -  มีมติรับรอง 

ระเบียบวาระท่ี    ๓  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว   
  - ไม่มี   

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเพื่อพิจารณาและเพื่อปฏิบัติ 
๔.1  พิจารณาเห็นชอบการรับมอบพัสดุ (กล้อง CCTV) 

รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร  สุขไตรรัตน์) -  ในวาระนี้ ขอเชิญผู้บริหารชี้แจงรายละเอียดให้ทราบต่อไป  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล (นายธีรศักดิ์  พานิชวิทย์) – สืบเนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ ได้รับ

แจ้งจากนายอนุรัตน์  พ่วงจารี  บ้านเลขที่ 41 หมู่ 4 ต าบลบางจาน อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
ว่ามีความประสงค์ขอมอบกล้องวงจรปิด  จ านวน 4  ตัว  พร้อมเครื่องบันทึก 1 ตัว เพ่ือไว้ใช้ใน
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ  ด้านการป้องกันอุบัติเหตุและอาชญากรรม     
ในพ้ืนที่ต าบลบ้านหม้อ 

   ซึ่งตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2535  แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553  ข้อ 9 ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้
เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือ
มอบหมายให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้นถ้าการกระท าดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้น ๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภา
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น   
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   และเนื่องจากปัจจุบันหน่วยงานของรัฐต้องถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 3 บัญญัติว่า “ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับ
พัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ  
และข้อก าหนดใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ ” ซึ่งได้มี
หน่วยงานของรัฐได้หารือถึงกรณีการรับมอบพัสดุต่อคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง  และคณะกรรมการฯ ได้มีหนังสือตอบข้อหารือ
ตามหนังสือที่ กค (กวจ) 0405.2/020147  ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ข้อหารือ
แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 ความว่า 
“ตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา 3 มีเจตนารมณ์ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ ส าหรับกรณีอ่ืน
ที่มิได้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุก็ยังคงด าเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า กรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.) หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระท าดังกล่าว
มีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้น ๆ ได้
ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และเป็นไปตามระเบียบ
อ่ืนที่ เกี่ยวข้อง แต่อย่างไรก็ดี หลังจากที่ได้รับพัสดุมาแล้วจะต้องด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 หมวด 9 “การบริหาร
พัสดุ” ต่อไป”   

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการรับมอบพัสดุ (กล้อง 
CCTV พร้อมเครื่องบันทึก ข้างต้นต่อไปครับ   

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 (นางวิไลวรรณ  ชมชูชื่น) – ขออนุญาตถามเรื่องกล้องวงจรปิดที่จะมอบให้ อบต. ว่าเป็น
กลอ้งใหม่ท่ียังไม่เคยใช้งานใช่หรือไม่   

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล (นายธีรศักดิ์  พานิชวิทย์) – กล้องที่ผู้ประสงค์มอบให้ อบต.บ้านหม้อ  เป็นกล้อง
ใหม่และเครื่องบันทึกใหม่ข้อมูลใหม่  ซึ่งทางอบต.เห็นว่ามีประโยชน์ในด้านการป้องกันอุบัติเหตุ
และอาชญากรรมได้ จึงขอน าเรียนต่อท่ีประชุมสภาฯ ครับ 

รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร  สุขไตรรัตน์) – มีท่านใดมีข้อซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ขอเชิญ 
ทีป่ระชุมสภาฯ  -  ไม่มีข้อซักถามเพ่ิมเติม 
รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร  สุขไตรรัตน์) - เมื่อที่ประชุมสภาฯ ไม่มีข้อซักถามเพ่ิมเติม จึงขอให้ที่ประชุม

สภาฯ ลงมติ ว่าจะรับมอบในครั้งนี้หรือไม่อย่างไร  ขอเชิญ 
ที่ประชุมสภาฯ  -  ที่ประชุมมี มติเป็นเอกฉันท์  เห็นชอบการรับมอบพัสดุ (กล้องวงจรปิด พร้อมเครื่องบันทึก)เพ่ือ

ใช้ประโยชน์ของทางกราชการ  
๔.2  พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินบ ารุง  ของสถานีอนามัยต าบลบ้านหม้อ 

รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร  สุขไตรรัตน์) -  ในวาระนี้ ขอเชิญผู้บริหารชี้แจงรายละเอียดให้ทราบต่อไป  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล (นายธีรศักดิ์  พานิชวิทย์ ) – เนื่องจากงานอนามัย  กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้าหม้อ  มีความประสงค์จะด าเนินการปรับปรุงบ่อเกรอะ
ห้องน้ า  เพื่อรองรับประชาชนที่ใช้บริการการรักษาพยาบาลสถานีอนามัยต าบลบ้านหม้อ 
 ซึ่งตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบ ารุงโรงพยาบาลและหน่วยการ
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) ข้อ 6 การใช้
เงินบ ารุง ให้จ่ายได้เพ่ือการสาธารณสุขและการบริหารจัดการโรงพยาบาลและหน่วยการ
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สาธารณสุข ดังนี้ ... (5) ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของโรงพยาบาลและหน่วยบริการ
สาธารณสุข ซึ่งการใช้จ่ายเงินบ ารุงตาม (5) ให้เสนอผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบแล้วเสนอให้
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอนุมัติ   

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ เพ่ือพิจารณาอนุติการใช้จ่ายเงินบ ารุงของสถานีอนามัย
บ้านหม้อ  เพื่อด าเนินการปรับปรุงบ่อเกรอะห้องน้ า  งบประมาณ  30,000  บาท  

รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร  สุขไตรรัตน์) – มีท่านใดมีข้อซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ขอเชิญ 
ที่ประชุมสภาฯ  -  ไม่มีข้อซักถามเพ่ิมเติม 
รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร  สุขไตรรัตน์) - เมื่อที่ประชุมสภาฯ ไม่มีข้อซักถามเพ่ิมเติม จึงขอให้ที่ประชุม

สภาฯ ลงมติ ว่าจะพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินบ ารุงของสถานีอนามัยบ้านหม้อ  เพ่ือด าเนินการ
ปรับปรุงบ่อเกรอะห้องน้ า ในครั้งนี้หรือไม่อย่างไร  ขอเชิญ 

ที่ประชุมสภาฯ  -  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์  เห็นชอบการอนุมัติการใช้จ่ายเงินบ ารุงของสถานีอนามัยบ้านหม้อ  
เพ่ือด าเนินการปรับปรุงบ่อเกรอะห้องน้ า  

๔.3  พิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร  สุขไตรรัตน์) -  ในวาระนี้ ขอเชิญผู้บริหารชี้แจงรายละเอียดให้ทราบต่อไป  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล (นายธีรศักดิ์  พานิชวิทย์) – ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือแจ้งเรื่อง

ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931  ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562  ซึ่ง
สั่งการให้ท้องถิ่นด าเนินการทบทวนและจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มี
ช่วงระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)  โดยให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)  ตลอดจนสามารถ
บูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน 

ผู้บริหารจึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ เพ่ือพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้าหม้อและขอเชิญ  หัวหน้าส านักปลัด องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านหม้อเป็นผู้ชี้แจง  

รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร  สุขไตรรัตน์) –ขอเชิญหัวหน้าส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ
เป็นผู้ชี้แจง  

หัวหน้าส านักปลัด (นางสาวราตรี  จุลบุตร)  - ขออนุญาตที่ประชุมสภาฯ ชี้แจงร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้าหม้อ  ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมจากท่านนายก
ในเรื่องของแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 อาจใช้ข้อมูลจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฉบับปัจจุบัน มาทบทวนและปรับใช้ ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)  โดยให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (พ.ศ.2561 -2580) โดยในระยะแรกของการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ให้จัดท าประชาคมในระดับต าบล   
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   โครงการรายจ่ายตามแผนงานที่เป็นรายจ่ายประจ าหมวดเงินเดือนและค่าจ้ างประจ า 
หมวดค่าจ้างชั่วคราว หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดรายจ่ายอ่ืน หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ ไม่ต้องน ามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ยกเว้น ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ เฉพาะการจัดกิจกรรมสาธารณะ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม  และในส่วนของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ไปสู่การปฏิบัติ 
เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม ในส่วนที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งแผนพัฒนาท้องถิ่นมีเค้าโครงดังนี้ 

   ส่วนที่ ๑  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
  1. ด้านกายภาพ 
  2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
  3. ประชากร 
  4. สภาพทางสังคม 
  5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
  6. ระบบเศรษฐกิจ 
  7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
  8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
  9. อื่น ๆ (ถ้ามีระบุด้วย) 

   ส่วนที่ ๒  ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
  2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

   ส่วนที่ ๓  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
    2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
   ส่วนที่ ๔  การติดตามและประเมินผล 
    1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
    2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
    3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
    4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล (นายธีรศักดิ์  พานิชวิทย์) – ส าหรับข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -

2565) ได้มีการประชุมเพ่ือพิจารณารายละเอียดโครงการมาเป็นช่วงระยะหนึ่งแล้ว  ซึ่งได้มีการ
เพ่ิมเติมและแก้ไขรายละเอียดมาตลอด โดยรายละเอียดตามเอการที่แจกให้กับทุกท่านไปแล้วนั้น 
ณ วันนี้จะเป็นการประชุมเพ่ือขอมติที่ประชุมสภาฯ ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61 -   ๒๕65) ต่อไป 

ประธานสภาฯ (พันโทบุญส่ง   สังข์สุข) – ตามที่เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงเรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61-๒๕65) 
ขอให้ทุกท่านได้ตรวจสอบมีข้อแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ ขอเชิญ 

ที่ประชุมสภาฯ  -  ไม่มีข้อซักถามเพ่ิมเติม 
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ประธานสภาฯ (พันโทบุญส่ง   สังข์สุข) - เมื่อที่ประชุมสภาฯ ไม่มีข้อแก้ไขเพ่ิมเติม จึงขอมติในการพิจารณา
เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61-๒๕65) ขอเชิญ 

ที่ประชุมสภาฯ  -  มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61-๒๕65) ตามท่ีเสนอ 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน ๆ 

ประธานสภาฯ (พันโทบุญส่ง  สังข์สุข) - ท่านใดมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมสภาฯ ได้ทราบอีกหรือไม่ ขอเชิญ 

ที่ประชุมสภาฯ  -  ไม่มีเรื่องที่จะเสนอเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ (พันโทบุญส่ง  สังข์สุข) -  เมื่อที่ประชุมสภาฯ ไม่มีเรื่องอ่ืนแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ขอขอบคุณท่าน
สมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันในครั้งนี้  และขอปิดประชุม  

 
เลิกประชุมเวลา  ๑1.45  น. 

               ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม  
             ปกรณ์  คล้ายเพ็ชร 
                   (นายปกรณ ์ คล้ายเพ็ชร) 
                     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ 
 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่  20 มิถุนายน    พ.ศ. 2562 
 
        อรรถสูตร  สุขไตรรัตน์ 

(นายอรรถสูตร  สุขไตรรัตน์)     
 กรรมการ  

         นิรันดร์  เกษตรพูนสุข 
(นายนิรันดร์  เกษตรพูนสุข) 

       กรรมการ 

วิไลวรรณ  ชมชูชื่น 
(นางวิไลวรรณ  ชมชูชื่น)  
    ประธานกรรมการ 
 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้มีมติรับรองรายการประชุม เมื่อวันที่  21 มิถุนายน    พ.ศ. 2562 

 
พ.ท.    บุญส่ง  สังข์สุข                           

            ( บุญส่ง       สังข์สุข) 
               ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ 


